



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565

เรื่อง

1. รัฐทุ่มสุดตัวแก้ของแพง
2. 'เกษตรฯ' เร่งตั้งกองทุนรักษาราคาปุ๋ย
3. เกษตรฯ ถกจำแนกที่ดินใช้ประโยชน์
4. สก๊อปพิเศษ: สมข. ขอนแก่น ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีจำหน่ายสู่เกษตรกรได้ข่าวคุณภาพ
5. 'เฉลิมชัย' ใช้ 5 ยุทธศาสตร์ดันลำไยลำพูนสู่ตลาด-เพิ่มมูลค่า
6. กรมปศุสัตว์: ย้ำไม่เคยปกปิด โรค ASF ในสุกร เผื่อระวังต่อเนื่อง ด้วยมาตรการ...
7. สร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานสินค้าเกษตร
8. คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: เข้มส่งออกทุเรียนไปจีน
9. คอลัมน์: จับประเด็น: ธ.ก.ส. เร่งโอนเงินประกันข้าว
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. DITP จับคู่เจรจาการค้าต้นส่งออกผลไม้
12. 'มะม่วงแก้วขมิ้น' ออกดอกและติดผลปีละ 2 ครั้ง

สื่อ

- ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
กรุงเทพธุรกิจ  
แนวหน้า  
สยามรัฐ  
แนวหน้า  
ไทยรัฐ  
เดลินิวส์  
ข่าวสด  
ไทยโพสต์  
เดลินิวส์  
แนวหน้า  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



“ผิองแพง” ตามมาหลอกหลอนถึงปี 2565 หลังสถานการณ์สินค้าในหมวดอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี จากวัตถุดิบที่ราคาสูงขึ้น ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ ไช้ไก่ น้ำมันปาล์ม ลามไปถึงอาหารทะเล ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าอั้นราคาไม่ไหว หยอดปรับขึ้นราคากันอย่างต่อเนื่อง แต่การปรับขึ้นราคาครั้งนี้ไม่ใช่การหยอดปรับขึ้น แต่ปรับขึ้นรวดเดียว ชนิดที่ผู้บริโภคยังอดตกใจไม่ไหว เพราะราคาที่ปรับขึ้น ไม่ใช่ขึ้นน้อยๆ ปรับกันที่ 5-10 บาท สำหรับอาหารตามสั่งและอาหารปรุงสำเร็จ และหลายสิบบาทสำหรับรายการอาหารที่เป็นกับข้าว

ปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้น แล้วมีการปรับขึ้นราคาตามต้นทุน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับได้ แต่ที่ยอมรับไม่ได้ก็คือการฉวยโอกาสปรับราคาเกินไปกว่าต้นทุน ผนวกกับการบริหารจัดการที่ล้มเหลวของภาครัฐ ที่ดูเหมือนไม่ทำอะไร ปลดปล่อยongแพงไปเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่หลายปัญหาเริ่มมาก่อนล่วงหน้าแล้วๆ จะมีปัญหาเกิดขึ้น แต่ก็ไม่เคยฟังเสียงเตือนเสียงทักท้วง ปลดปล่อยongแพงจนปัญหาเกิดขึ้น ถึงได้มาคิดจริงจังในการแก้ไขongแพง ทำให้ดูเหมือนเป็นพวกซบเซลเลื่อนได้ด้วยเสียงก่นด่า

### หมูแพงวันนี้ยังแก้ไขไม่ได้

ปัญหาเรื่องหมูติดโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF) ภาครัฐรับรู้ปัญหาตั้งแต่ปี 2562 มีการให้ติดตามสถานการณ์หลังพบการระบาดในจีนตั้งแต่ปี 2561 แต่ก็ไม่ได้อะไรมากนัก และยังมีกรณีประจวบ ASF ในไทย ต่อมาเจอปัญหาหมูเกิดโรค

ระบาดก็บ้ยว่าเป็นโรคเฟิร์ส หรือโรคระบาดในหมูชนิดระบาดทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ แต่ในทางกลับกันกลับมีการของบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อป้องกันโรค ASF ลากยาวจนผู้เลี้ยงหมูรายย่อย เจ็งไม่เป็นท่า ทำให้หมูเป็นเข้าสู่ระบบลดลง

แล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการยอมรับว่าโรค ASF ระบาดในไทย ทั้งๆ ที่มีหลักฐานหมูตายเกลื่อน จนหนักเข้าหนีไม่ออกกรมปศุสัตว์ถึงออกมายอมรับว่ามีโรค ASF ระบาดจริง แล้วขอเวลาแก้ไขภายใน 8-10 เดือน ซึ่งไม่เรียกว่าช้าเกินไป จะเรียกว่าอะไร

ปัญหาเนื้อหมูขาดตลาด จนส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นมาจากหมูเป็นเข้าสู่ระบบลดลง โดยในปี 2565 คาดว่ามีความต้องการหมูเป็น 19 ล้านตัว แต่มีผลผลิตเพียง 13 ล้านตัว ขาดอยู่ 6 ล้านตัว กระทรวงพาณิชย์ได้แก้ปัญหาด้วยการสั่งห้ามส่งออกหมูมีชีวิต 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.2565 ทำให้มีหมูกลับเข้าสู่ระบบ 1 ล้านตัว แต่ก็ยังขาดอีก 5 ล้านตัว จนนำไปสู่วาทะ “หมูตายไม่ถึง 20% ทำไม่ราคาถึงแพง” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งท่านคงไม่รู้ว่ามี 20% นี้ไปเข้าไปเกือบ 5 ล้านตัวแล้ว ไม่ให้ongแพงได้ยังไม่

แล้วการแก้ไขongแพงที่ล่าช้า มีการสั่งการให้เร่งเพิ่มหมูเข้าสู่ระบบ คงไม่รู้ว่าongแพงจะท้อง กว่าจะหมูจะออกลูก กว่าจะหมูจะขุน กว่าจะหมูจะโต ใช้เวลาไม่ใช่น้อยๆ มันแก้บ้บบไม่ได้ จะทำได้เร็ว

# สถานการณ์อาหาร และแนวทางแก้ไข



ต้นทุนการผลิตอาหาร เพิ่ม 10-20%

สินค้า	ราคาเดิม	ราคาใหม่
หมูเนื้อแดง	200 บาท/กก.	200 บาท/กก.
ไข่ไก่ (กะหน้าฟาร์ม)	2.90 บาท/ฟอง	2.90 บาท/ฟอง
เนื้อไก่	ไก่สดรวมเครื่องใน, ไก่สดไม่รวมเครื่องใน	60-65 บาท/กก.
	น้องติดสะโพก	60-65 บาท/กก.
	น้อง สะโพก	65-70 บาท/กก.
	เนื้ออก	70-75 บาท/กก.
น้ำมันปาล์ม	55-57 บาท/ขวดลิตร	55-57 บาท/ขวดลิตร

- ปุ๋ยเคมี
- เพิ่มตามราคาน้ำมัน
- อาหารสัตว์
- เพิ่มตามวัตถุดิบที่สูงขึ้น

## เอกชนเสนอทางออก

- แก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า
- ดูแลราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าอย่างจริงจัง
- กบถกวนภาษีความเค็ม
- ไม่เก็บอากรเอดีสินค้านำเข้าฟิล์ม
- ซีไอพีพี ที่เป็นต้นทุนบรรจุภัณฑ์
- ยกเลิกเอดีสินค้านำเข้า
- กินพีร์ กินเพลด ที่เป็นต้นทุนอาหารกระป๋อง

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360°

## มาตรการรัฐสู้ของแพง

- เปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคาถูก 3,050 จุด 3 เดือน
- นำสินค้าจำเป็นจำหน่าย เช่น เนื้อไก่ ไข่ไก่ สินค้าอุปโภคบริโภค
- กกม. จำหน่ายผ่านรถ Mobile จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คัน
- ต่างจังหวัด จำหน่ายบริเวณร้านสะดวกซื้อ ห้างท้องถิ่น หรือตลาด หรือพื้นที่สาธารณะ หรือลานอเนกประสงค์ และสถานับริการน้ำมัน

สุดท้ายคือการนำเข้า แต่ทางออกนี้ยังไม่ชัดเจน เพราะมีเสียงไม่เห็นด้วยมาก ทั้งยังกังวลในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องเนื้อแดงปนเปื้อนเข้ามาอีก ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะจบลงแบบไหน

ส่วนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปแทรกแซงตลาด ด้วยการขายหมูราคาถูกก็โลกร่มละ 150 บาท 667 จุดทั่วประเทศ แต่ก็จำกัดการซื้อ ทำให้ไม่สามารถดึงราคาเนื้อหมูในภาพรวมลงมาได้ ปัญหาหมูแพงก็ยังคงแพงต่อไป

## ไข่แพงจบที่ตรึงไข่ละฟองละ 2.90 บาท

สำหรับไข่ไก่ เป็นสินค้าที่แก้ไขได้ไวสุด หลังผู้เลี้ยงประกาศขึ้นราคาวันที่ 10 ม.ค.2565 จากราคาไข่ละฟองละ 2.80 บาท เป็นฟองละ 3.00 บาท หรือปรับขึ้นราคาแผงละ 6 บาท กระทรวงพาณิชย์ประกาศตามหลัง ห้ามขึ้นราคา ขอให้มาคุยกันก่อน

ต่อมารกรมการค้าภายในได้นัดประชุมหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่แปดริ้ว สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่มุมน้อย ผู้ผลิตรายใหญ่ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในวันที่ 13 ม.ค.2565 ได้ข้อสรุปว่า ผู้เลี้ยงไก่ไข่จะให้ความร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่กะละหน้าฟาร์มที่ 2.90 บาท ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

## ตรึงไก่สด-น้องติดสะโพกตามคาด

จากนั้นวันที่ 17 ม.ค.2565 กรมการค้าภายในได้ประชุมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ผลิตรายใหญ่ ท้างค้าปลีกค้าส่ง สมาคมตลาดสดแห่งประเทศไทย

และกรมปศุสัตว์ ผ่านการประชุมทางไกล เพื่อหาทางออกในการตรึงราคาเนื้อไก่ หลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น เพราะคนหันมาบริโภคเนื้อไก่แทนเนื้อหมูมากขึ้น

โดยผลการประชุมสรุปว่า ทุกฝ่ายพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภคในภาวะวิกฤต จะตรึงราคาจำหน่ายปลีก ณ ห้างค้าปลีกค้าส่ง (บิ๊กซี แม็คโคร โลตัส) โดยไก่สดรวมเครื่องใน, ไก่สดไม่รวมเครื่องใน ราคา 60-65 บาทต่อกิโลกรัม น่องติดสะโพก ราคา 60-65 บาทต่อกิโลกรัม น่อง สะโพก ราคา 65-70 บาทต่อกิโลกรัม เนื้ออก ราคา 70-75 บาทต่อกิโลกรัม เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.2565 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ราคาขายปลีกในตลาดต่างๆ ก็ต้องมีราคาที่สอดคล้องกับราคาดังกล่าวด้วย

### น้ำมันปาล์มราคายับขึ้นต่อเนื่อง

แม้ปัญหาไข่ไก่ และเนื้อไก่ จะแก้ปัญหาจบลงได้ แต่ น้ำมันปาล์มกลับมีการขยับขึ้นราคา หลังจากที่ต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้นจากราคาผลปาล์มดิบ ที่ราคาสูงขึ้นทะลุ 10-11 บาท ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มขวดขยับขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ขายกันที่ขวดละ 50-52 บาท เป็น 55-57 บาท เกินแพดานที่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือไว้ที่ 55 บาท และยังมีแนวโน้มที่ราคาจะขยับเพิ่มขึ้นไปถึงขวดละ 60 บาทได้ หากกระทรวงพาณิชย์ไม่มีมาตรการใดๆ ออกมา

ผลจากน้ำมันปาล์มขวดขึ้นราคา ได้ส่งผลให้ร้านอาหารร้านขายของทอด ร้านขนม ได้ทยอยปรับขึ้นราคาในทันที เป็นการปรับขึ้นราคา 2 เด้ง โดยตั้งแต่แรกปรับขึ้นจากต้นทุนหมูแพง และเด็งต่อมา คือ น้ำมันปาล์มแพง

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในประเมินว่าการตั้งตัวของราคาน้ำมันปาล์มขวด น่าจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆ เพราะผลผลิตปาล์มฤดูกาลใหม่กำลังออกสู่ตลาดแล้วในช่วงปลายเดือนม.ค.2565 นี้ สถานการณ์ก็น่าจะเบาบางลง และราคาจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

### ต้นทุนอาหารเพิ่มขึ้นทุกรายการ

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาหอการค้าไทย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และในฐานะนายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่า ขณะนี้อาหารมีต้นทุนวัตถุดิบขึ้นราคาเป็นอย่างมาก ทั้งหมู ไก่ ไข่ ผัก ผลไม้ โดยเฉพาะเนื้อหมู เพิ่มขึ้น 30% เนื้อไก่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10-20 บาท สินค้าอาหารทะเลปรับขึ้นเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 30-150 บาท ทั้งกุ้ง หมึกสด หอย และปู เนื่องจากเมื่อช่วงต้นปีในช่วงเทศกาลปีใหม่มีความต้องการอาหารทะเลมาก อีกทั้งค่าขนส่งมีการปรับขึ้นสินค้าผัก ผลไม้ เพิ่มขึ้น 10-15% ราคาผักที่ได้รับความนิยมแพงขึ้นกิโลกรัมละ 5-15 บาท เช่น คื่นช่าย ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว กะหล่ำปลี ถั่วงอก ผักกาดหอม

นอกจากนี้ ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกพืช จากการปรับราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับสูงขึ้นตามน้ำมัน และอาหารสัตว์ที่สูงสุดรอบ 13 ปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 20%

### ชงรัฐช่วยลดต้นทุนไม่ต้องขึ้นราคา

สำหรับแนวทางแก้ไขที่อยากจะเสนอต่อภาครัฐ นายวิศิษฐ์ระบุว่า อยากให้ภาครัฐช่วยออกกฎ หรือแก้กฎบางข้อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า หากทางช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการอย่างรวดเร็วและจริงจัง เพื่อลดอุปสรรคในด้านต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การดูแลเรื่องราคาน้ำมันอย่างจริงจัง ค่าไฟฟ้า ที่จะปรับเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี 2565 เป็นไปได้หรือไม่ที่จะไม่ปรับตามแผน ทบพท.พาณิชย์ความเค็ม ซึ่งหากจะเก็บก็ต้องเก็บในอัตราที่เหมาะสม เพราะมีฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคสำคัญสูงถึง 6 กลุ่ม ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารแช่เย็นแช่แข็ง โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป อาหารปรุงสำเร็จแบบ Shelf Stable ปลากระป๋อง และขนมขบเคี้ยว

ขณะเดียวกันขอให้พิจารณาไม่เก็บอากรเอติสินค้านำเข้าฟิล์มบีโอพีพี ที่เป็นต้นทุนบรรจุก๊าซของสินค้าหลากหลายชนิด และขอให้ยกเลิกมาตรการการเก็บอากรเอติของเหล็กทึนเพลต และ ทิตเนียม ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาหารกระป๋อง

ส่วนกรมการค้าภายใน ขอให้พิจารณาเรื่องการขอปรับขึ้นราคาให้เหมาะสม หากต้นทุนปรับตัวสูงขึ้นจนภาคเอกชนไม่สามารถแบกรับและตรึงราคาไว้ไหว และขอให้หน่วยงานรัฐประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสาเหตุของการขึ้นราคาว่าเป็นไปตามกลไกของตลาด เพื่อให้ประชาชนมีการเตรียมรับมือและทำความเข้าใจในสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ซึ่งเกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก

### จัดการพวกฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชน

นอกจากนี้ ยังมีเสียงเรียกร้องจากผู้บริโภค ขอให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการกับพ่อค้า แม่ค้า ที่ค้ากำไรเกินควร กระทำการเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะบางสินค้าต้นทุนไม่ขึ้น แต่ฉวยโอกาสฉ้อฉลปรับขึ้นราคาด้วย เช่น เดิมขายข้าวขาหมู เมื่อเนื้อหมูแพง ก็ปรับขึ้นราคา แล้วร้านเดียวกันนี้ขายข้าวมันไก่ด้วย แต่ไก่ไม่ปรับขึ้นราคา แต่ก็ขอปรับราคาข้าวมันไก่ด้วย อ้างว่าเพื่อให้เท่าเทียมกัน หรือให้เป็นการง่ายต่อการคิดราคากับลูกค้า ซึ่งถือว่าไม่สมเหตุสมผล

ขณะเดียวกัน ยังพบว่าในส่วนของข้าวเหนียว ที่ใช้ในเมนูส้มตำ หรือเมนูหมูบึ่ง ก็ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้วย ทั้งๆ ที่ราคาข้าวเปลือกเหนียว ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้น แต่ราคาต่ำกว่าปกติด้วยซ้ำ จนรัฐต้องจ่ายชดเชยในโครงการประกันรายได้มาแล้วถึง 14 งวด

### รัฐพลิกเกมแก้แพงถึงแผ่นดิน

หลังปล่อยให้สถานการณ์บานปลายมาแล้วระยะหนึ่ง กระทรวงพาณิชย์ได้พลิกเกมสู้ โดยได้นำเสนอ ครม. ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565วงเงินรวม 1,480 ล้านบาท ซึ่ง ครม. เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2565 ได้อนุมัติให้ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้ มีเป้าหมาย

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาประหยัดได้มากขึ้นโดยเฉพาะ เป็นการช่วยให้สามารถเข้าถึงประชาชน อันเป็นการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น และสุดท้ายเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

### เปิดรายละเอียด 3,050 จุดอยู่ตรงไหนบ้าง

สำหรับรูปแบบการดำเนินการ กระทรวงพาณิชย์จะจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพให้แก่ประชาชนในราคาประหยัด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน โดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวม 3,050 จุด มีสินค้าที่จะจำหน่าย เช่น เนื้อไก่ ไช้ไก่ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น จะจำหน่ายตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด

โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะจำหน่ายผ่านรถ Mobile จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คัน ตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และในต่างจังหวัด จะเปิดจุดจำหน่ายบริเวณร้านสะดวกซื้อ ห้างท้องถิ่น หรือตลาดหรือพื้นที่สาธารณะ หรือลานอเนกประสงค์ และสถานีบริการน้ำมัน รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 จุด

ทั้งนี้ รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และผลกระทบจากภาวะการปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากโรคระบาดจากสัตว์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาประหยัดได้มากขึ้น

ก็ได้แต่หวังว่า การเปิดจุดขายของถูกทั้งแผ่นดิน 3,050 จุด จะช่วยแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบอาหารแพง ของแพง ลงมาได้ไม่มากนักน้อย .

# 'เกษตรฯ' เร่งตั้งกองทุนรักษาราคาปุ๋ย

กรุงเทพธุรกิจ ● “เกษตรฯ” เร่งตั้งกองทุนรักษาราคาปุ๋ย รุกเจรจาผู้ส่งออก มาเลเซีย-จีน ส่งเสริมใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ได้ติดตามสถานการณ์ปุ๋ยเคมีภายในประเทศ พบว่าราคาปุ๋ยในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามราคาแม่ปุ๋ยในตลาดโลก เนื่องจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกปุ๋ยสำคัญจำกัดการส่งออก

ส่งผลให้วัตถุดิบหรือแม่ปุ๋ยในตลาดโลกขาดแคลน ประกอบกับผลกระทบต่อเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์ และค่าขนส่งที่สูงขึ้น

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงวางมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ภายใต้แผนการบริหารจัดการปุ๋ยปี 2565-2569 มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงปุ๋ยที่มีคุณภาพ เพียงพอ ทัวถึงและใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพสูง เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศภาคเกษตรไทยมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงทางอาหาร

โดยมาตรการระยะสั้น เช่น โครงการบริหารจัดการปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โครงการลดราคาปุ๋ย ซึ่งความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยทางเลือก เช่น ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

มาตรการระยะกลาง ได้แก่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียมภายในประเทศ รวมถึงการเจรจาแลกเปลี่ยนแม่ปุ๋ยกับประเทศมาเลเซียและอื่นๆ และมาตรการระยะยาว เช่น การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาปุ๋ย การเจรจากร่างกำหนดราคาแม่ปุ๋ยในโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ร่วมกับประเทศมาเลเซียและจีน ในฐานะผู้ผลิตแม่ปุ๋ยหลักในภูมิภาค

นอกจากนี้ประชุมยังติดตามโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสูงสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างขยายการดำเนินการในระยะที่ 2 ในสินค้า 8 ชนิด ได้แก่ พืช ผัก ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ถั่วเหลือง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ 1.9 ล้านไร่ คาดว่า จะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 1.2 แสนราย

# เกษตรกรจําแนกที่ดินใช้ประโยชน์

นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน โดยมี น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมรับทราบรายงานผลพิทกษาคติปกครอง กรณีการควบคุมการใช้ที่ดิน ต.โพรงมะเดื่อ ต.หนองปากโลง และ ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม รวมถึงรายงานความคืบหน้าการจําแนกประเภทที่ดินที่ราษฎรเรียกร้องให้เพิกถอนเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี (กรม.) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 และโครงการสำรวจข้อมูลที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติเขตกุยยานแห่งชาติ และเขตกุยยานพื้นที่ป่าที่ยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจจําแนกประเภท

ที่ดิน ตามมติ กรม. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 สำหรับประเด็นเพื่อพิจารณาประกอบด้วย เรื่อง การควบคุมการใช้ที่ดิน ตามมาตรา 14 พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน 2551 ต.โพรงมะเดื่อ ต.หนองปากโลง และ ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดกรณีไม่ประกาศเขตควบคุมการใช้ที่ดินตามมาตรา 14 พ.ร.บ.ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการปนเปื้อนไม่ทำให้ที่ดินซึ่งมีการร้องเรียนเกิดความเสื่อมโทรมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องประกาศควบคุมการใช้ที่ดิน

ทั้งนี้ ในส่วนของการจําแนกประเภทที่ดินป่าแม่หาด-แม่ก่อ (หมายเลข 7) จ.ลำพูน เห็นชอบขอเปลี่ยนแปลงมติ กรม. กำหนดเขตป่าไม้ถาวรใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยจําแนกเป็นพื้นที่ทำกินหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ นอกจากนี้ได้แก้ไขปรับปรุงคำสั่งอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการที่ดินให้กับราษฎรได้อย่างรวดเร็ว



อภิปราย : นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน เพื่อพิจารณาการควบคุมการใช้ที่ดิน และกรณีการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งต้องแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการฯ



## สกูปพิเศษ

๑ ทีมข่าวภูมิภาค

# สมช.ชอนแก่น ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีจำหน่ายสู่เกษตรกรได้ข้าวคุณภาพ

นายมงคล จันทรประทัต ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชอนแก่น เป็นหน่วยงานในสังกัด กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว มีภารกิจหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่เกษตรกรอย่างเพียงพอ ทัวถึง และทันเวลา อีกทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ตลอดจนถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ เช่น โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสำคัญของกรมการข้าว โครงการพระราชดำริ โครงการหลวงและสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง น้ำท่วม เป็นต้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชอนแก่นจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้านาปี พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ข้าวเหนียวนาปี พันธุ์กข6 ข้าวเจ้านาปรัง พันธุ์ชัชยานา 1 และกำลังผลิตข้าวเจ้านาปรัง พันธุ์กข49 โดยกระจายในพื้นที่จังหวัดชอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งข้อดีของการซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์ คือ ตรงตามพันธุ์ ความงอกและความแข็งแรงสูง เจริญเติบโตเร็วและสม่ำเสมอ ทนทานต่อ



สภาพแวดล้อมดีกว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วไป สามารถให้ผลผลิตสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป 10-20% ประหยัดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ เพราะใช้อัตราต่ำกว่าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป ป้องกันการแพร่ระบาดของข้าววัชพืช

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชอนแก่นเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามประกาศกรมการข้าว เรื่อง กำหนดมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว (Rice Seed Standard) พ.ศ. 2557 ดังนี้ 1.เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ : เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายต้องไม่น้อยกว่า 98% เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จำหน่ายต้องไม่น้อยกว่า 98% 2.สิ่งเจือปน : เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายต้องไม่เกิน 2% เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จำหน่ายต้องไม่เกิน 2% 3.เมล็ดอื่นๆ : เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายต้องไม่เกิน 0.15% เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จำหน่าย

ต้องไม่เกิน 0.20% 4.ข้าวพันธุ์อื่นปน : เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายต้องไม่เกิน 5 เมล็ด ใน 500 กรัม เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จำหน่ายต้องไม่เกิน 15 เมล็ด ใน 500 กรัม 5.ข้าวแดง : เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายต้องไม่เกิน 1 เมล็ด ใน 500 กรัม เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จำหน่ายต้องไม่เกิน 5 เมล็ด ใน 500 กรัม 6.



ความงอก : เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายต้องไม่น้อยกว่า 80% เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จำหน่ายต้องไม่น้อยกว่า 80% 7.ความชื้น : เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายต้องไม่เกิน 14% เมล็ดพันธุ์ข้าว







ชั้นพันธุ์จำหน่ายต้องไม่เกิน 14%

ทั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  
ขอนแก่นมีกระบวนการควบคุมคุณภาพ  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นระบบ  
ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจัดทำ  
แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุง  
สภาพเมล็ดพันธุ์ การควบคุมคุณภาพ  
ตลอดจนการเก็บรักษาและจำหน่าย  
เมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรสามารถมั่นใจ  
ได้ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ มี  
ความบริสุทธิ์ ตรงตามพันธุ์ ผลผลิตสูง  
ลำต้นแข็งแรง ต้านทานต่อโรคและ  
แมลงที่สำคัญ

นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังมีโปร  
โมชันในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ หาก  
เกษตรกรและลูกค้าทั่วไป ซื้อในจำนวน  
5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 5%  
และตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่  
ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว ซื้อจำนวน  
5,000-499,999 บาท จะได้รับส่วนลด  
5% ซื้อในจำนวน 500,000 บาทขึ้นไป  
จะได้รับส่วนลด 8% ช่องทางการซื้อ  
เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  
ขอนแก่น 31 ม.3 ต.สำราญ อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 40000 โทร 043-393-664  
หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายของกรมการ  
ข้าว เกษตรกรสามารถสอบถาม  
ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านได้

# 'เฉลิมชัย'ใช้5ยุทธศาสตร์ดันลำไยลำพูนสู่ตลาด-เพิ่มมูลค่า

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ลำพูน ประชุมภาคีเครือข่ายเกษตรกรภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนการจัดการผลไม้ภาคเหนือ โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมรับทราบรายงานการจัดการผลไม้ภาคเหนือ ปี 2565 รายงานการจัดการผลไม้ภาคเหนือ ปี 2564 และปัญหาอุปสรรคจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางการจัดการผลไม้ภาคเหนือ ระดับพื้นที่ โดยนายอลงกรณ์ กล่าวว่า โมเดลเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต และ 5 ยุทธศาสตร์ ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรฯ เน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนใช้เทคโนโลยีชี้ตลาดผลไม้ และแปรรูปยกระดับสู่อุตสาหกรรมเกษตร เพิ่มรายได้ ตั้งเป้าหมายพลิกโฉมเกษตรไทยให้มีมูลค่าสูง มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือศูนย์ AIC ภาคเหนือ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เร่งวิจัยพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรกร

นายอลงกรณ์กล่าวต่อว่า ลำพูนเป็นศูนย์กลาง

ลำไยภาคเหนือ และเป็นเมืองหลวงลำไยโลก มีพื้นที่ปลูกกว่า 250,000 ไร่ แต่เผชิญปัญหาราคาคต่ำในบางปี จึงดำเนินโครงการประกันราคาขั้นต่ำ และขณะนี้ได้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตลำไยอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการรองรับการออกสู่ตลาดล่วงหน้าตามแนวทางจัดการปี 2565 เช่น โครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต โดยมีการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เตรียมการรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและราคาผลผลิตตกต่ำ เป้าหมายการสนับสนุนการบริหารจัดการกระจายผลผลิตลำไยออกนอกแหล่งผลิต การรับซื้อในราคาน้ำตลาด ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการ ตั้งแต่ต้นทาง คือ เน้นตลาดนำการผลิต การลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานเพิ่มผลิตภาพการผลิต การทำลำไยนอกฤดูการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนายกระดับมาตรฐานเน้นการใช้เทคโนโลยีแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้หลากหลายตามความต้องการของตลาด การซื้อขายล่วงหน้าระบบ

พรีอเดอร์ การบริการจัดการระบบขนส่งและเพิ่มระบบ Cold Chain Logistics พร้อมทั้งขยายช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ออฟไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ การสร้างระบบ Traceability และ QR code เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริโภค มั่นใจในคุณภาพสินค้า ตลอดจนแนวทางส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ทั้งหมดนี้จะเป็นก้าวสำคัญให้ภาคเกษตรไทยก้าวสู่มิติใหม่ โดยใช้โมเดล Fair Trade ลำไย การค้าที่เป็นธรรมเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ร้านค้า โรงงานแปรรูป ถึงและผู้ส่งออก นอกจากนี้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุ๊ตบอร์ด) ได้ตั้งคณะทำงานกลุ่มสินค้าลำไย (ลำไยบอร์ด) เพื่อดูแลเป็นการเฉพาะ



## พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับ 4 ข้อสั่งการ ควบคุมโรคระบาดอย่างเร่งด่วน จัดตั้ง WAR ROOM ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดทุกวัน

1. ให้ดำเนินการควบคุมโรคให้เร็วที่สุด และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุด
2. จะต้องฟื้นฟูให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย และดูว่ารัฐสามารถช่วยเหลือในเรื่องใดได้บ้าง
3. การพัฒนาวัคซีน ASF เพื่อป้องกันโรคระบาด เพราะโรคนี้เกิดขึ้นมา 100 ปี แต่ก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
4. แนวทางการสำรวจสุกรที่ติดเชื้อ เนื่องจากขณะนี้มีการระบุว่าจะสูญหายไปจากระบบกว่า 50 % นั้น เป็นความจริงหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้นายกฯ ได้สั่งการว่าจะต้องให้ทุกหน่วยงาน เช่น กระทรวงมหาดไทย ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนผู้บริโภคเดือดร้อนน้อยที่สุด

ย้ำให้ทุกเขตทุกจังหวัดทำการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรรายย่อยให้ปรับปรุงฟาร์มให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ในการป้องกันโรค หากพบโรคให้จังหวัดรายงานและดำเนินการสอบสวนทันที ถ้าไม่ทำตามจะถือว่ามีความผิดละเลยการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งการรายงานของ WAR ROOM ในทุกเขตและจังหวัดให้ดำเนินการทุกวัน ไม่เว้นแม้ในวันหยุดราชการ และเสาร์-อาทิตย์ จนกว่าสถานการณ์โรคจะคลี่คลาย พร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาให้บริการเกษตรกรและจ่ายเงินชดเช้ค่าเสียหายจากการทำลายสุกรเพื่อป้องกันโรคโดยเร็ว โดยขอให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ การดำเนินงานทุกอย่างให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน ส่วนรวมและประเทศชาติ

“เร่งช่วยเหลือเกษตรกรด่วนและเต็มที่  
หาหรือทุกภาคีเครือข่ายเพื่อควบคุมโรคให้สงบ  
ขอคืนสภาพปลอดโรคโดยเร็วที่สุด”

ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ย้ำไม่เคยปกปิด  
โรค ASF ในสุกร ทั้งยังเผื่อระวังป้องกันโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง  
มาตั้งแต่ปี 2561 ที่พบเกิดการระบาดของโรค ASF ในสุกรครั้งแรก  
ที่ประเทศจีน ด้วยการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อม  
รับมือมาโดยตลอด โดยสั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ  
ดังนี้

- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเผื่อระวังและควบคุมโรค ทั้งนี้ให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
- จัดทำแผนเผื่อระวังแนวทางเวชปฏิบัติเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมปศุสัตว์
- ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
- เข้มงวดในการส่งออก ห้ามรถขนส่งสุกรเข้าไปในประเทศที่มีการระบาดให้ใช้รถขนถ่ายข้ามแดนแทน
- ร่วมมือกับองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ในการจัดประชุมกับประเทศเพื่อนบ้านในการป้องกันโรค
- จัดตั้งโรงพยาบาลเชื้อโรค ทั้งหมด 6 จุดที่ด่านกักกันสัตว์เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สระแก้ว และราชบุรี
- มีการเผื่อระวังทางห้องปฏิบัติการโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างในสถานประกอบการต่างๆ เช่น ฟาร์ม โรงฆ่าสุกร หรือสถานที่จำหน่ายซากสุกร รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

## มาตรการในการแก้ปัญหา

- ▶ งดส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร 3 เดือน (6 ม.ค.-5 เม.ย.65)
- ▶ ช่วยเหลือราคาอาหารสัตว์แก่เกษตรกร
- ▶ สถาบันการเงินจัดสินเชื่อพิเศษเพื่อให้เกษตรกรกลับมาเลี้ยงใหม่
- ▶ ตรึงราคาจำหน่ายที่เหมาะสมสอดคล้องต้นทุน
- ▶ เพิ่มกำลังการผลิตแม่สุกรทดแทน
- ▶ ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- ▶ เร่งศึกษาวิจัยยาและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคระบาด
- ▶ ยกกระดับมาตรฐานฟาร์มเกษตรกรเพื่อป้องกันโรคระบาด
- ▶ ส่งเสริมให้ปรับปรุงเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค

## การทำงานเชิงรุกป้องกันโรคในระยะยาว

กรมปศุสัตว์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยโรค ASF ในสุกร ประกอบด้วย หน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อศึกษาและวิจัยการป้องกันและควบคุมโรค ASF โดยเร็วและมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด

## เงินชดเชย

รัฐบาลได้ดำเนินการชดเชยค่าขาดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายตามมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันโรคมาแล้วจำนวน 3 ครั้ง รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 3,238 ราย สุกรจำนวน 112,767 ตัว เป็นเงิน 470,199,089.00 บาท และในปี 2565 กรมปศุสัตว์ได้ขออนุมัติงบประมาณในส่วนดังกล่าวแก่เกษตรกรจำนวน 4,941 ราย สุกรจำนวน 159,453 ตัว เป็นเงิน 547,111,2620.48 บาท เพื่อเป็นค่าขาดใช้ราคาสุกร ที่ถูกทำลายเพื่อป้องกันโรค ซึ่ง ครม.ได้อนุมัติแล้ว จะเร่งเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรโดยเร็วต่อไป

สายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 หรือ Application DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ขอความร่วมมือเกษตรกรในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์โดยเคร่งครัด เพื่อควบคุมโรคให้สงบได้โดยเร็ว

## สร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานสินค้าเกษตร



นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า คณะอนุกรรมการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ ได้มีการประชุมหารือร่วมกันและเห็นชอบการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับในสินค้าร่อง 2 ชนิด ได้แก่ ข้าว และทุเรียน โดยมุ่งเน้นการผลักดันสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานให้มีมูลค่าสูง โดยการพัฒนาและเชื่อมโยงเกษตรกรที่ได้มาตรฐานการผลิต (GAP, Organic) และมาตรฐานสินค้าบางชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไปใช้ รวมไปถึงการส่งเสริมการกระบบตามสอบย้อนกลับในสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Traces on Cloud) ไปใช้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้ามาตรฐานกับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ



ในปีงบประมาณ 2564 มีผลการดำเนินงาน ได้แก่ 1. การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน GAP หรือ Organic และมาตรฐาน GI สำหรับสินค้าร่องข้าวและทุเรียน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ (GAP) ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จังหวัดอำนาจเจริญ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ 2. การอบรมระบบตามสอบย้อนกลับในสินค้าเกษตร (QR Traces on Cloud) ให้ความรู้แก่เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร จำนวน 192 ราย แบ่งออกเป็นสินค้าข้าว จำนวน 94 ราย และทุเรียน จำนวน 98 ราย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคถึงแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และ 3. การผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง สินค้าเกษตรกับความเชื่อมั่นด้าน

คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้อง สำหรับในปีงบประมาณ 2565 มีแผนการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ โดยขยายผลเพิ่มเติมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กำลังดำเนินการต่อเนื่องในสินค้าข้าว ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสินเหล็กและข้าวอินทรีย์ จังหวัดอำนาจเจริญ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ รวมทั้งสินค้าทุเรียน ในกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ

ในปี 2565 มีแผนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ มีการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP, Organic ส่งเสริมและ สนับสนุนให้เกษตรกรมีการใช้ระบบ QR Traces on Cloud รวมทั้ง เชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับ GI ในระบบตามสอบย้อนกลับ และ ส่งเสริมให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบควบคุม คุณภาพเพื่อขึ้นขอใช้เครื่องหมาย GI ตลอดจนผลิตสื่อวีดิทัศน์ถ่ายทอด เรื่องราวความสำเร็จในสินค้าเกษตร และส่งเสริมช่องทางการตลาด สำหรับสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีการใช้ระบบตาม สอบย้อนกลับในสินค้าเกษตรทั้งช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์ อาทิ การเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรกรผลิต พาณิชย์ตลาด” บน แพลตฟอร์ม ThaiTrade.com ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และแพลตฟอร์ม Phenixbox.com ของบริษัทแอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เชื่อมโยงช่องทางเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้า เกษตรไทยไว้บนแท็บเฉพาะ “เกษตรกรผลิต พาณิชย์ตลาด” บนเว็บไซต์ Moc.go.th รวมถึงเว็บไซต์ DGTFarm.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ มกอช. พัฒนาร่วมกัน.

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: พุธที่ 20 มกราคม 2565

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11376

หน้า: 5(ซ้าย)

Col.Inch: 6.97

Ad Value: 7,667

PRValue (x3): 23,001

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: เข็มส่งออกทุเรียนไปจีน



## เข็มส่งออกทุเรียนไปจีน

นายภัตชญภณ หมั่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร เตรียมแผนรองรับการส่งออกผลไม้สำหรับฤดูกาลภาคตะวันออกไปจีน ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อโควิด-19 ของจีนที่เข้มงวด ZERO COVID 100% ทั้งคน สินค้า (รวมผลไม้สด) บรรจุภัณฑ์ และผู้ก่อนเทนเนอร์ ตั้งแต่สวนต้นทางจนถึงปลายทาง พร้อมเร่งตรวจประเมินสวนผลไม้รายใหม่เพื่อรองรับมาตรฐาน GAP คาดว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนจะมีไม่น้อยกว่า 700,000 ตัน และมั่งคุดไม่น้อยกว่า 200,000 ตัน





## ธ.ก.ส.เร่งโอนเงินประกันข้าว

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการโอนเงินประกันรายได้เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ในงวด 1-13 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 14 จำนวน 162 ล้านบาท ให้เกษตรกร จำนวน 15,186 ครัวเรือน ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ส่งผลให้ภาพรวมมีการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ไปแล้วจำนวน 85,550.37 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 4,592,784 ครัวเรือน

เกษตรวันนี้..... ● สถานการณ์น้ำ 4  
เขื่อนหลักกลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำยังน้อย โดยพบ  
ว่า เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแคว  
น้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ มี  
ปริมาณน้ำรวม 13,651 ล้าน  
ลบ.ม. หรือ 55% ของความ  
จุลอ่างฯ รวมกัน ปริมาณน้ำ  
ใช้การ 6,992 ล้าน ลบ.ม.  
หรือ 39% ซึ่งถือว่าอยู่ใน  
เกณฑ์น้ำน้อย ปัจจุบันมี  
การใช้น้ำไปแล้วประมาณ  
2,072 ล้าน ลบ.ม. จำเป็น  
ต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่าง  
เคร่งครัดให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้  
ไม่กระทบกับกิจกรรมการใช้น้ำตามลำดับ  
ความสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องน้ำอุปโภค-  
บริโภค..... ● เรื่องนี้ร้อนถึง "พล.อ.ประวิตร

วงษ์สุวรรณ" รองนายกรัฐมนตรี เตรียม  
ลงพื้นที่ในวันที่ 24 มกราคม เพื่อติดตาม  
สถานการณ์น้ำในภาพรวมในพื้นที่ภาคกลาง  
เพื่อรับฟังความก้าวหน้าการดำเนิน  
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตาม 9 มาตรการรองรับ  
สถานการณ์แล้ง การบริหาร  
จัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง  
และมาตรการรองรับสถาน  
การณ์ขาดแคลนน้ำในช่วง  
ฤดูแล้ง 64/65 แผนบริหาร  
จัดการการเพาะปลูกพืชฤดู  
แล้งในเขตพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา รวม  
ถึงแผนการปลูกข้าวนาปรังในเขต  
พื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ใน  
พื้นที่ จ.ชัยนาท และสิงห์บุรี..... ●

**เกษตร  
วันนี้**

นายกฯหล้าปลื้ม

## DITP จับคู่เจรจาการค้าต้นส่งออกผลไม้

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าปี 2565 นี้ กรมวางแนวทางด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และมาตรการการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ซึ่งได้จัดโครงการจับคู่เจรจาการค้าสำหรับสินค้าผลไม้ที่มีผลผลิตทั้งปี และผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าผลไม้ที่มีผลผลิตทั้งปี อาทิ มะม่วง มะพร้าว มะขาม และส้มโอ รวมถึงผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ได้เจรจาการค้าและวางแผนการส่งออกของปี 2565 ส่วนหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 63 โครงการที่กรมจะดำเนินการตามมาตรการ

บริหารจัดการผลไม้เชิงรุกประจำปี 2565 การจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ครั้งนี้ได้รับความนิยมจากผู้ส่งออกเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วม 82 บริษัท ผู้นำเข้า 79 บริษัท มีการจับคู่เจรจาทั้งสิ้น 238 คู่ และเจรจาสำเร็จ 190 คู่ สินค้าที่ได้รับความนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ ผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง ผลไม้แช่แข็ง ผลไม้อบแห้งแช่แข็ง และน้ำผลไม้ ประเทศที่เข้าร่วมการเจรจาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ จีน ฮองกง ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเมียนมา สร้างยอดเจรจาการค้ากว่า 1,454 ล้านบาท กรมยังมีแผนการจัดโครงการจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching : OBM) สินค้าผลไม้อีก 2 ครั้งในเดือนมีนาคม 2565 เพื่อรองรับฤดูผลไม้ใน

ภาคตะวันออก และในเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อรองรับฤดูผลไม้ของภาคใต้และภาคเหนือ ปีที่ผ่านมากรมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมดังกล่าวจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการยังส่งออกได้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ปีที่ผ่านมามีมูลค่าการเจรจาการค้าทั้งสิ้น 4,248 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังจัดการประชุมรายสินค้าหรือ Chief of Product (COP) ร่วมกับภาคเอกชนกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยผลจากการประชุมมีการคาดการณ์ว่าสินค้าผลไม้จะขยายตัวได้ดีขึ้นในปี 2565 กรมประเมินภาพรวมส่งออกผลไม้ไทยไว้วางใจว่าจะเพิ่มขึ้นสร้างรายได้มากกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ



## 'มะม่วงแก้วขมิ้น' ออกดอกและติดผลปีละ2ครั้ง



"มะม่วงแก้วขมิ้น" เป็นมะม่วงที่ปลูกง่ายออกดอกติดผลง่าย มีการติดผลดกมากสายพันธุ์หนึ่ง "ผล" รูปกลมรี ขนาดผลใหญ่ และมีความแตกต่างจากผลของมะม่วงแก้วของไทยอย่างชัดเจน ผลโตเต็มที่น้ำหนักเฉลี่ย 1-3 ผลต่อ 1 กิโลกรัม เมล็ดดิบบาง มีเนื้อเยื่อ รสชาติอร่อยทั้งดิบและสุก แต่ในบ้านเรานิยมทานดิบกินคู่กับน้ำปลาหวานหรือพริกเกลือ เป็นต้น

ความจริงแล้วมะม่วงชนิดนี้ มีถิ่นกำเนิดจากประเทศกัมพูชา ช่วงที่มีการนำผลผลิตมาขายในบ้านเราใหม่ ๆ เรียกมะม่วงแก้วเขมร ปัจจุบันนำเข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ในประเทศไทยนานหลายปีมาแล้ว มีความพิเศษคือเป็นมะม่วงปลูกรับประทาน

ได้ทั้งผลดิบและผลสุก ผลมีขนาดใหญ่มากกว่ามะม่วงแก้วของไทยอย่างชัดเจน ปลูกอย่างชัดเจนเป็นมะม่วงติดผลได้ปีละ 2 ครั้ง เนื้อผลแก่จัดหรือสุกเมื่อผ่าจะเป็นสีเหลืองเข้มคล้ายสีของ

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: พุธที่ 20 มกราคม 2565

ปีที่: -

ฉบับที่: 26397

หน้า: 1(บนขวา), 17

Col.Inch: 64.72

Ad Value: 135,912

PRValue (x3): 407,736

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'มะม่วงแก้วขมิ้น' ออกดอกและติดผลปีละ 2 ครั้ง

ขมิ้น จึงถูกเรียกชื่อว่า “มะม่วงแก้วขมิ้น” รสชาติช่วงผลดิบฝานเป็นชิ้น ๆ จิ้มเกลือพริกป่น หรือกินกับน้ำปลาหวาน เนื้อมะม่วงจะมีความกรอบมันปนเปรี้ยวและหวานเล็กน้อย ฉ่ำน้ำ เนื้อไม่แข็งหยابกระด้างหรือเหนียวเหมือนมะม่วงกินผลดิบ

บางสายพันธุ์ พ่อค้าขายผลไม้รักเข็นปัจจุบันนิยมเอา “มะม่วงแก้วขมิ้น” ปอกและแจกขายผลละ 20-50 บาท ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อรับประทานอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ

มะม่วงแก้วขมิ้นหรือแก้วเขมรนี้ ปัจจุบันจัดเป็นมะม่วงที่เป็นที่นิยมปลูกอีกสายพันธุ์หนึ่งของชาวสวนเกษตร ส่วนใหญ่จะมีแหล่งปลูกเก็บผลส่งเข้าจำหน่ายที่ตลาดค้าส่งแบบต่อเนื่องไม่ขาดระยะ เพราะติดผลปีละ 2 ครั้งนั่นเองทำให้เกษตรกรมีรายได้เข้าสวนโดยไม่เหมือนมะม่วงชนิดอื่นที่ออกดอกและติดผลปีละ 1 ครั้งนั่นเอง

การปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นนั้น อย่างที่สวนคุณตี อ.เมือง จ.พิจิตร โทร.08-1886-7398 ที่



ปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นมานาน จะขยายพันธุ์มะม่วงโดยการทาบกิ่งและเสียบยอดเพื่อให้ต้นมะม่วงมีระบบรากแก้วที่จะส่งผลให้มะม่วงมีอายุยืน ทนต่อสภาพแวดล้อมหรือดินปลูกที่ไม่ดีได้ หลังนำกิ่งพันธุ์ลงดิน พบว่าหลังปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นเพียง 2 ปี เริ่มให้ผลผลิตบ้างแล้ว แต่ยังไม่มากนัก หลังจากปลูกแล้ว 4-5 ปีขึ้นไปผลผลิตจะดกมาก อีกอย่างหากท่านที่ต้องการบังคับให้ออกดอกตามที่ต้องการเช่นเดียวกับการทำนอกฤดูก็สามารถทำได้ง่ายมากในมะม่วงแก้วขมิ้น เรื่องการขายผลผลิตที่ผ่านมานอกจากการ

ขายเป็นมะม่วงทานดิบแล้ว โรงงานทำมะม่วงดอง เพื่อทำมะม่วงแช่อิ่ม มีเท่าไรก็จะเข้ามารับซื้อหมด เพราะรสชาติ และน้ำหนักรวมมะม่วงแก้วขมิ้นนั้นค่อนข้างดีมาก.

